

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อเย็นวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ดีชั่วอยู่กับตัวของเรา

นี่ก็เพิ่งกลับมาเมื่อ ๒-๓ วันจากกรุงเทพ ไปกรุงเทพดูเหมือน ๒๐ วัน (ช่วง หลวงตาไม่ได้อยู่อุดรนี้ เห็นหลวงตาจากทีวีอย่างเดียว) ไปจากนั้นก็ไปเรื่อย ไปกรุงเทพ ไปก็ไปธุระพอเสร็จแล้วก็รีบกลับ ไปกรุงเทพวันที่ ๒๕ กลับวันที่ ๒๕ แน่อย่างนั้น พอเสร็จแล้วรีบกลับ เพราะงานเรามีมาก ไปกรุงเทพก็ไม่ได้ว่างนะ เทศน์ทุกคืน ออกวิทยุ กระจายทั่วประเทศไทยทุกคืน ที่สวนแสงธรรม พอคำนี้ มาแน่นหมดเลย เทศน์ออกทางวิทยุทุกคืน ๆ เทศน์ของเรา ๑๐๔-๑๐๕ แห่งทั่วประเทศ

(ได้ดูหลวงตาทางทีวีทุกวัน) ทางทีวีน่าจะได้อูทุกวัน ดูเหมือนออกทุกวันเลย (เห็นลูกศิษย์ที่อุดรหลายคนยังบอกว่าหลวงตาไปที่นั่นจะเหนื่อย เหนื่อยมากกว่าตอนอยู่ที่อุดรเยอะ ต้องเดินทางครับ) ก็พอ ๆ กันแหละ เพราะมันเหนื่อยอยู่แล้ว คนแก่ยืนเดิน นั่ง นอนกับเหนื่อยเท่านั้นแหละ ไปอยู่ที่ไหนก็พอ ๆ กันแหละคนเดียว เลยไม่อยากจะตำหนิอะไรสงคอกแหละ ตำหนิเจ้าของว่าคนแก่ อยู่ไหนทุกข์ตลอด เหนื่อยตลอด

นี่ก็ขึ้นปีใหม่แล้ว คนเป็นคนเก่าจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับปีใหม่ เราตื่นกันแต่ปีใหม่ ปีเก่า มีดกับแจ้งไม่ได้นะ ตัวเองต้องแก้ไขตัวเอง คนเราดีเพราะการประพฤติตัวแก้ไขตัวเอง ไม่ได้ดีเพราะมีดกับแจ้งนะ ดีชั่วอยู่กับตัวของเรา ให้พากันพิจารณา พระถ้าไม่เป็นพระบ้าแล้ว ท่านไม่ตื่นปีใหม่ปีเก่า ถ้าพระบ้าแล้วไม่ว่าพระเขาพระเราตื่นได้ทั้งนั้น. ถ้าพระของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตื่น ตื่นตั้งแต่ความชั่วความดีที่จะติดตัวตลอดเวลา แก้อยู่ตรงนี้ ๆ

ปีใหม่อย่าพากันมัวแต่เพลิดแต่เพลิน หากความดีงามใส่ตนถึงถูกต้อง เพื่อเพลิดเพื่อเพลินอยู่เฉย ๆ ไม่มีปีใหม่ปีเก่ามันก็เพลินได้ คนเราเพลินได้ตลอดไป ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องหักห้ามแล้วเพลินตลอด จนกระทั่งจะเข้าโลงแล้วยังเพลินเข้าไปเจ้าของขอออกมาเต็นรำเสียก่อนแล้วค่อยเข้าโลง เขาทำโลงเสร็จแล้ว บอกโลงเสร็จแล้วเดี่ยวเต็นรำยังไม่เสร็จ เข้าใจไหมละ นี่ละความเพลิน มันไม่มีวันมันตื่นตลอดเวลา ถ้าเป็นธรรมแล้วรู้ตัวปั๊บ กาลเวลาเป็นยังไง เราเกิดมานี้เพื่ออะไร เพื่อความดีงามแก้ไขตัดแปลง ตรงไหนไม่ดีให้แก้ไขตรงนั้น ๆ จะดีที่เรา ไม่ได้ดีที่มีดกับแจ้งนะ ดีที่ตัวของเรา ชั่วที่ตัวของเรา ต้องตัดแปลงตัวเอง

เช่นว่าปีใหม่เป็นเครื่องเตือน เอ้า สมมุติว่าผ่านมาแล้วเมื่อวานเป็นปีเก่า เอ้าวันนี้เป็นปีใหม่ พลิกใหม่ ที่บกพร่องตรงไหนให้แก้ไขตัดแปลงเสีย อย่างนั้นต่างหาก จึงเรียกว่าปีใหม่เป็นมงคล ถ้าวินไหนก็วันเก่า ปีใหม่คือปีเก่า ก็คน ๆ เก่าเลอะเทอะอัน

เท่านั้นแหละ พวกมันจำเอานะที่พูดอย่างนี้ เหนื่อยเทศน์ไปเทศน์มา ลมออกหูหือ้อ พอเทศน์ไปๆ หือ้อ พอพูดบ๊ีบตั้งลั่น เป็นอย่างนั้น แก่แล้วอายุกำลังก้าวเข้า ๙๕ ปีแล้ว ยังอีกกี่วันมันจะตาย เข้าใจไหมละ อีกกี่วันจะตาย

โลกมันเดือดร้อนนะ พอว่าความตายไม่อยากตายก็ตื่น เฒ่าแก่ขนาดไหนก็ยังไม้ออยากตาย เขาทำโลง โลงเสร็จแล้วยังไม้ออยากตาย เรื่องกิเลสมันไม้อยอมอ่อนละ เพลินตลอด ออยากอยู่ไปตลอดอยู่ไปก็คนเท่านั้นแหละ ถ้าเป็นธรรมสกัลดักกันได้ปุ๊บๆ รู้ตัวตั้งแต่ยังไม่ตาย รับผิดชอบแก้ไขตัวเองให้เหมาะสม นั่นถูกต้อง (หลวงตายังดูแข็งแรง) โอ้ย แข็งแรงไปอย่างนั้นละ ไปที่ไหนแข็งแรง มันแข็งแรงแบบอัมพพาล ไปไหนตะตะไปเลย มันไม่ได้เดินแบบธรรมดาตะตะไปเลย เฒ่าแก่ทำอะไรยังเป็นอัมพพาลใหญ่โต ไปนี่ตะนั้น แล้วตะนี้เรื่อย มันเฒ่าแก่อัมพพาลก็แกไปด้วย เป็นอย่างนั้นละ วันนี้ก็วันเท่านั้นละ วันปีใหม่อุดเหมือนเปิด ๔ วันมั่ง ให้สนุกสนานกัน ๔ วัน

(ทราบว่ปีใหม่นี้ฟ้าหญิงจุฬารณจะเสด็จ) ได้ยินแว่วๆ นะ ถ้าได้ยินแล้วค่อนข้างจะแน่นละ เพราะท่านเสด็จมาบ่อย มาต่าหนัก มาถึงตอนบ่าย พอมาถึงบ๊ีบท่านก็เสด็จเข้าเยี่ยม พอคำเข้ามาตอนเช้าจ้งหันท่านก็มาคุยกัน ๒ หน พอตอนบ่ายท่านเข้าไปพบกับเรา คุยกับเรา พอตกเข้ามาท่านก็มารอ เราก็มาถึง พอฉันเสร็จฟังเทศนาว่าการแล้วท่านก็เสด็จกลับฟ้าหญิง ท่านถวายตัวเป็นลูกบุญธรรมมาหลายปีแล้วแหละ เวลาเราพูดกับท่านเราก็พูดแบบพอกับลูกเลย ท่านพูดกับเราก็แบบเดียวกัน แบบพอกับลูก ท่านลงเรา ท่านลงเต็มทีกับเรา ท่านฟังเทศน์เราจะไม้อน้อยกว่า ๒๐ กัณฑ์ ตามที่ต่างๆ ท่านฟังหมด เทศน์สนามหลวงท่านก็ไปฟัง เทศน์ในงานต่างๆ ท่านเสด็จมาท่านก็ไปฟังด้วย เฉพาะอยู่ในศาลาได้ฟังทุกเช้า เป็นอย่างนั้น

ให้พากันสงบใจบ้างนะลูกหลาน พี่น้องชาวไทยเราเป็นลูกชาวพุทธ ออย่าตื่นตันไปในทางไม้อเป็นประโยชน์อะไรนัก พุทธศาสนาเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอ สิ่งเหล่านั้นไม้อได้เลิศเลอ หากตื่นกับเขาไม้อมีวันจิตจาง อิมพอไม้อมี ให้สะกดหรือบังคับจิตใจเราให้เข้าสู่ศีลสุธรรม จิตที่เพลิดเพลินรี้นเริงบันเทิงเป็นบ้า กัับจิตที่สงบรมเย็นอยู่สบายๆ ต่างกันมากนะ จิตที่ตื่นรน่วนวายเช่นอย่างพวกกินเหล้าเมาสุรา ดิดดิน ชับล่าทำเพลงเป็นบ้าไปแล้วนั้น พอหายเมาแล้วเท่านั้นสลบไปเลย พวกกินเหล้านะ ผู้มีศีลมีธรรม ท่านสงบใจท่านไม้อเป็นบ้า ท่านสบายตลอด ผิดกันนะ

พอพูดอย่างนี้ เราก็พอระลึกได้ ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้ได้เมาเหล้ากับเขาหนหนึ่ง เหตุที่จะเมาไม้อใช่เป็นเจตนาความคึกความคะนองของเจ้าของนะ ไปกับเพื่อนที่อ่าเกอญูเวียง เขามาเชิญไปกินเลี้ยง เราก็ไม้อรู้ว่ากินเลี้ยงอะไร ก็นึกว่ากินเลี้ยงธรรมดา ที่ไหนได้ขวดเหล้าเต็มไปหมดเลย โอ๊ะ อะไรนี้ น้ำอ้อยนา มันโกหกแล้ว น้ำอ้อยนาอยังงิ กินแล้ว

ก็รู้อเอง ว่าจั้น พอว่าจั้นแล้วก็มากกรอกเลย เรายังไม่เคยกินเหล้านี้ ก็ไปเจอเอาจั้นๆ อย่างนั้น คนนั้นกรอกคนนี้กรอกกินแล้วล่ำกับที่เลย จากนั้นแล้วไปบ้านเขาไม่ได้เลย บ้านเพื่อนอีกคนหนึ่ง ที่แรกก็อยู่บ้านเพื่อนเขาเชิญไปบ้านเพื่อนนั้น ไปเมาเหล้า ล่ำเป็นบ้าอยู่นั้นแล้ว ตั้งแต่นั้นมาเข้าแถวนั้นไม่ได้เลย อาย มีหนเดียว เมาเหล้า ไม่ได้เมาเหล้า ด้วยเจตนา เมาด้วยแบบบังเอิญอย่างนี้แหละ มีเท่านั้นแหละพอพูดได้

โอ้ เมาเหล้านี้ เวลามันสร้างแล้วมันปวดหัวนะ พอจับได้เท่านั้นละ เพราะเมาเหล้าหนเดียว พอสร้างจากเหล้าแล้วปวดหัวเป็นกำลัง โอ้ เป็นอย่างนี้เอง ก็ดีละพอได้พูดกับเขา ไม่เช่นนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร เรายังได้เมาเหล้าเสียหนหนึ่ง พอเมาเหล้าเสร็จแล้ว โอ้ ล่ำเป็นบ้าไปเลยนะ มันไม่อายนะ คนเมาเหล้านี้ไม่อาย โม่ก็เก้ง คุยก็เก้ง ล่ำก็เก้ง เขาเคยได้ยินเสียงเรล่ำเมื่อไร พอเมาเหล้าวันนั้นแล้วเขาได้ยินเสียงล่ำแหละ ชัดเสีย นี้ก็หนหนึ่งพอได้พูด ได้เมาเหล้าหนเดียว

(บางครั้งหลายคนจะบอกว่า เหล้านี้เป็นน้ำเปลี่ยนนิสัย ถ้าใครได้ดื่มได้กินไปแล้ว นิสัยจะเปลี่ยนไปจากคนเดิมเลย เป็นน้ำเปลี่ยนนิสัย เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปหลากหลาย) เราเมาหนเดียวเท่านั้น ทำให้รู้สึกตัวอยากโม้ อยากคุย เอ้ธรรมดาเรายังไม่เคยเป็น อยากโม้อากุญ ที่ล่ำนั้นก็คือมันสนุก มันก็ล่ำของมันไป ล่ำในวงเหล้าเมาเหล้า ก็เท่านั้นแหละ เหล้าเมาหนเดียว พอพูดได้ จากนั้นมาก็ไม่เคยมี

เพราะนิสัยเรายังไม่เคยเกี่ยวข้องกับเหล้าแต่ไหนแต่ไรมา ก็เพิ่งไปเจอเอาหนเดียวพอพูดได้บ้าง เมาเหล้านี้มันก็ยังเป็นเวล่ำเวลา แต่เมากิเลสตัณหาไม่มีเวล่ำเวลา ไม่มีวัย เป็นบ้าไปจนกระทั่งวันตาย เมากิเลสตัณหา ส่วนเมาเหล้าธรรมดายังมีเวลา เวลาเมากิเลส เวลาดีก็ดี เวลาอายุก็อายุ แต่เมากิเลสตัณหาไม่อายุเรื่อยไปเลย เป็นบ้าตลอดวันตาย

มาเยี่ยมนี้ก็เป็นปีใหม่ปีเก่าหรือนี่ หรือมีอะไรบ้างละ ที่มานี้ ก็มีเท่านั้นแหละ ไม่พูดอะไรมากนักละ วันนี้แขกไม่ค่อยขาด เต็ม ไหลเข้าไหลออกตั้งแต่เช้าจนค่ำ แล้ววันพรุ่งนี้จะต้องไปฉันทาลาใหญ่ เพราะวันพรุ่งนี้คนจะมาก ไปฉันทาลาใหญ่

ไปกรุงเทพวันที่ ๕ กลับวันที่ ๒๕ ไป ๒๐ วัน เทศน์ ๓๐ กว่าหนฟังซินะ ไปกรุงเทพพวกลูกศิษย์เขาจดมา เราไม่เคยจดจำละ ไปกรุงเทพ ๒๑ วัน ทั้งวันไปวันกลับ ไปวันที่ ๕ กลับวันที่ ๒๕ เทศน์ ๓๓-๓๔ กัณฑ์ เทศน์ในงานต่างๆ ก็เทศน์ เทศน์ในสถานที่พักก็เทศน์ มาทุกคืนเต็มหมด ไปแล้วก็เทศน์ๆ นี้ออกวิทย์ทั่วประเทศไทยทุกวัน แล้วมีอะไรบ้าง เสร็จแล้วก็จะให้ศีลให้พร

วัตถุไทยทานเครื่องประกาศวันปีใหม่ปีเก่าชนกัน เราเป็นผู้ได้บุญได้กุศล เราเป็นผู้ให้ทาน มีดแจ่งเป็นของมีดแจ่ง บุญเป็นของเรา ไปทำบุญให้ทาน รถมาเอาของก็

คั่นนะ รถพยาบาลมาเอาของโกดัง หลังไหลเข้ามาเรื่อย ๆ โกดังนี้สำหรับใส่ของไว้เต็ม นะ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศไทย ใครมาได้หมดเลย เราจัดไว้ให้เต็มเอี้ยด ๆ ไม่ให้ บกพร่อง โรงไหนจะมาต้องการก็เอา พระเวรในศาลานี้ท่านจะจัดให้ ๆ ได้สัด้ได้ส่วนพอ ดิบพอดีทุกคันรถเลย เวลาไปก็เต็มน้ำมันให้ น้ำมันน้ำมันเรา เหมือนว่าเป็นน้ำมัน ละเอียด ออกจากนี้ปั๊บกั้เต็มน้ำมันแล้วไป ๆ

เราช่วยที่สุด ที่เทียบว่าช่วยโลกนี้คือ โรงพยาบาลนะ เป็นอันดับหนึ่งช่วย โรงพยาบาล ตั้งแต่เครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆ ไป ตลอดพวกตึก พวกรถพวกรา อะไร ต่ออะไรจิปาละ อยู่ในโรงพยาบาลหมด เครื่องไม้เครื่องมือจิปาละขอมมา ๆ ให้ไป ๆ จากนั้นสร้างตึกสร้างอะไรให้ รถราให้ตลอด จึงเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่ง คือมันทั่ว ทั่วประเทศไทยนะ ไม่ใช่ที่หนึ่งทีเดียว โรงพยาบาลนี้ทั่วประเทศไทยมาติดต่อขอเครื่องมือ เครื่องมือ ถ้าอยู่ไกล ๆ ส่วนมากขอเครื่องมือ ถ้าอยู่ใกล้ ๆ ก็มาขออาหาร มาเอาอาหาร ไป ๆ ถ้าอยู่ไกลก็ขอเครื่องมือ ส่งให้ ๆ

อย่างไปกรุงเทพคราวที่แล้วนี้ ขอใหญ่ ๆ ก็คืออนราธิวาส โรงพยาบาล ห้าล้านสี่ แสน ขอแต่เครื่องมือ ๆ มาตกลงกันให้ปั๊บ แล้วเพชรบุรี เจ็ดล้านสองแสนที่ขอใหญ่ ๆ คนไม่ได้เห็นกันละ แต่ทางโรงพยาบาลหากมาขอ นราธิวาสห้าล้านสี่แสน เพชรบุรีเจ็ด ล้านสองแสน ให้เรื่อยทั่วประเทศไทย โรงพยาบาลไม่มีใกล้มีไกล เรียกว่าทั่วประเทศ ไทย ส่วนเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินแล้วก็พวกแฉะ ๆ ใกล้เคียง ตั้งแต่โคราชมา อุดรติดถ้เข้ามา อุบลก็มานี้ ส่วนอาหารนอกนั้นเขาไม่มาแต่เขาขออย่างอื่นมา เช่นอย่าง เครื่องมือแพทย์อะไรต่ออะไรบ้างเขาขอมาอย่างที่ว่านี้ละ นราธิวาสตั้งห้าล้านสี่แสนก็ เครื่องมือ เพชรบุรีก็เจ็ดล้านสองแสนนี้ก็เครื่องมือ เขาไม่เอาของอื่น เขาเอาเครื่องมือ จะให้พร

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

และเครือข่ายทั่วประเทศ